



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชง‘ประจัน’กำหนดนโยบายสร้างเด็กอัจฉริยะ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับ ดร.อธิปดิษฐ์ บำรุง ผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.) องค์การมหาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ กิฟท์เต็ด ซึ่ง สปร. เห็นว่าโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และ ด้านดนตรี และศิลปะ Talented Science Sport Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) หรือ ที่ชา ยูธ แคมป์ครั้งที่ 1 ที่นำร่องบูรณาการเด็กกิฟท์เต็ดอายุ 16-18 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ รวม 60 คน มาทำกิจกรรมร่วมกันในค่ายที่ชา ยูธ แคมป์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถจุดประกายให้สังคมมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังนั้น สกศ. และ สปร. จะร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ และรวบรวมฐานข้อมูลเด็กกิฟท์เต็ดทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการค่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า การจัดค่ายเยาวชนดังกล่าว สกศ. ได้มีการศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กอัจฉริยะนานาชาติ ทั้งจากยุโรป อเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และได้ถอดต้นแบบมาจากศูนย์พัฒนาเด็กกิฟท์เต็ดของรัสเซียชื่อว่า ชิรอุส ซึ่งสอดรับการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะที่ สปร. มีศักยภาพเข้มแข็งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง เช่น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเค ปาร์ค ห้องสมุดมีชีวิต รวมทั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ

ทีซีดีซี ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู้ด้านการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสินค้าใหม่ เป็นต้น

“ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะมีความเข้มแข็งด้านนโยบายการศึกษาระดับชาติ และองค์การมหาชนที่มีหน้าที่ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งผมจะนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กกิฟท์เต็ดให้เป็นมันสมองของชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ วรรณกรรม และกีฬาต่อ พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบายในการดำเนินการต่อไป” เลขาธิการ สกศ. กล่าว.

